

## บ้าน ของท่าน ใน สวรรค์

6เมื่อ มาริโอ โบโล กลับไปยังบ้านเกิดที่เวนิสหลังจากที่เขาอยู่ที่โอเรียนท์มาหลายปี เพื่อนหลายคนคิดว่าการเดินทางไกลของเขาทำให้เขาบ้า เขาชอบมีเรื่องเหลือเชื่อมาเล่าสู่กันฟัง

มาริโอเดินทางไปยังเมืองที่เต็มไปด้วยแร่เงินและแร่ทอง เขาเห็นหินดำที่ลูกใหม่ได้ แต่ไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องถ่านหิน เขาเห็นเสื้อผ้าซึ่งไม่ติดไฟในเปลวเพลิง แต่ไม่มีใครเคยได้ยินเส้นด้ายแรยีนินที่ทำให้ไม่ติดไฟ เขาพูดเรื่องงูศักดิ์บำบัดตัวใหญ่ยาวสิบก้าวมนุษย์พร้อมขากรรไกรที่ขยายได้กว้างพอจะกลืนมนุษย์ได้ ถูขนาดใหญ่เท่าศีรษะมนุษย์และมีน้ำสีขาวยเหมือนนมอยู่ข้างใน สารที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นซึ่งจริงๆ แล้วทำให้ตะเกียงติดไฟได้ แน่نونในสมัยนั้นยังไม่มีใครเคยเห็น จะเข้ มะพร้าวหรือน้ำมันดิบ พวกเขาจึงได้แต่หัวเราะกับเรื่องเล่าเหล่านั้น หลายปีต่อมา เมื่อมาริโอกำลังจะตาย ชายนำเลื่อมใสคนหนึ่งยื่นข้างๆ เตียงเขา เข้าชี้ให้เขาลืมเรื่องทั้งหมดที่เขาเคยเล่า แต่มาริโอยังคงปฏิเสธว่า “เรื่องทั้งหมดเป็นจริงทุกประการ จริงๆ แล้วฉันเล่าเรื่องที่ฉันเห็นเพียงครั้งเดียวด้วยซ้ำ”

บรรดาผู้เขียนพระคัมภีร์ให้ภาพร่างๆ ของสวรรค์ซึ่งเหมือนเรื่องของมาริโอโบโลข้างต้น ในนิมิตคนทั่วไปมักเห็นเป็นสิ่งรุ่งโรจน์สว่างสดใส เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเพื่อฝันซึ่งบรรดาผู้เขียนพระคัมภีร์สามารถอธิบายสิ่งที่เห็นได้เพียงเศษเสี้ยวเดียวเท่านั้น และเราพบความท้าทายเหมือนเพื่อนของมาริโอโบโล เราต้องพยายามที่จะจินตนาการถึง “จะเข้ และมะพร้าว” ซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อน เช่นเดียวกัน ภาพสวรรค์เลื่อนกลางที่เราเหลือบมองในพระคัมภีร์ทำให้เรารู้ว่า ที่สวรรค์นั้นยังมีอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายที่มากกว่า การนั่งบนหมู่เมฆและการนั่งติดพื้น

### 1. สวรรค์เป็นสถานที่ที่มีจริงหรือ?

ในตอนนี้องค์พระเยซูทรงกำลังเตรียมสถานที่สำหรับเราบนสวรรค์จริงๆ

“อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลย พวกท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดา เรามีที่อยู่มากมาย ถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” **ยอห์น 14:1-3**

พระองค์จะเสด็จมายังโลกครั้งที่สองเพื่อพาเราไปพระนิเวศที่กำลังสร้างบนเมืองสวรรค์อันทรงเกียรติตามความฝันสูงสุดของเรา กรุงเยรูซาเล็มใหม่

หลังจากที่เราอยู่บนสวรรค์ครบหนึ่งพันปี องค์พระคริสต์ทรงตั้งพระทัยนำบ้านดั่งสวรรค์แห่งนี้ลงมายังโลกดาวเคราะห์ดวงนี้ของเรา เหมือนยกกรุงเยรูซาเล็มใหม่ลงมายังโลกและชำระล้างโลกให้บริสุทธิ์ด้วยไฟ สภาพดาวเคราะห์ที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะกลายเป็นบ้านถาวรของผู้ที่ได้รับการช่วยให้รอดบาป ยอห์นผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์ได้ให้ภาพเหตุการณ์ต่อไปอย่างไร?

“และข้าพเจ้าได้เห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไป และทะเลก็ไม่มีอีกต่อไป และข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์ คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า นครนี้เตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามี ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่า “นี่แน่ะ ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว และพระองค์

จะประทับกับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเป็นชนชาติของ พระองค์ พระเจ้าเอง จะสถิตกับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา” **วิวรณ์ 21:1-3**

ใครบ้างที่องค์พระเยซูทรงสัญญาว่าจะได้อยู่ในโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแห่งนี้หลังการชำระล้างด้วยไฟ?

“คนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก” **มัทธิว 5:5** (ดูเพิ่มเติมในวิวรณ์ 21:7)

องค์พระคริสต์ทรงสัญญาที่จะปฏิสังขรณ์โลกซึ่งครั้งหนึ่งเคยสมบูรณ์ ให้งามเหมือนสวนเอเดนเดิม และคนที่เชื่อฟังพระองค์ “จะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก”

## 2. เราจะมีตัวตนแท้จริงในสวรรค์หรือไม่?

เมื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อเหล่าสาวกของพระองค์ พระองค์ทรงอธิบายการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์และพระกายที่เต็มไปด้วยพระรัศมีว่าอย่างไร?

“จงดูที่มือและเท้าของเราว่าเป็นเราเอง จงคลำตัวเราดู เพราะว่าผีไม่มีเนื้อ และกระดูกเหมือนอย่างที่เราเห็นว่ามี” **ลูกา 24:39**

องค์พระเยซูทรงมีร่างกายที่แท้จริง พระองค์ทรงให้โธมัสสัมผัสพระองค์ (ยอห์น 20:27) ในโอกาสนี้พระเยซูทรงเดินเข้าไปในบ้านที่แท้จริง ทรงพูดคุยกับผู้คนจริงๆ และทรงเสวยอาหารจริงๆ (ลูกา 24:43)

สวรรค์มิใช่ดินแดนผีสิงแต่เป็นคนจริงๆ ซึ่งมีจิตวิญญาณแห่งความสนุกสนานและผู้ซึ่งมี “กายเต็มเปี่ยมด้วยพระรัศมี”

แต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายอันต่ำต้อยของเรา ให้เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มด้วยพระรัศมี ตามพลังอำนาจที่ทำให้พระองค์สามารถให้ทุกสิ่งอยู่ได้อำนาจของพระองค์” **ฟิลิปปี 3:20, 21**

เราสามารถมั่นใจได้ว่าร่างกายบนสรวงสวรรค์ของเราจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับพระวรกายของพระคริสต์ที่ทรงฟื้นขึ้นมา

เราจะจำหน่ายครอบครัวและเพื่อนๆ ของเราในสวรรค์ได้ไหม?

“เพราะว่าเวลานี้เราเห็นสลัวๆ เหมือนดูในกระจก แต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้า เวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วน แต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้า” **1 โครินธ์ 13:12**

ในสวรรค์เรา “จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง” เราจะเข้าใจกันอย่างซาบซึ้งมากกว่าที่เราเคยมีในโลกปัจจุบันเสียอีก

สาวกขององค์พระเยซูตระหนักถึงพระกายในสวรรค์ของพระองค์ที่เห็นได้ชัดเจนเพราะลักษณะต่างๆ ที่คุ้นเคยของพระองค์ (ลูกา 24:36-43) นางแมรีรู้ว่านี่เป็นพระองค์ที่อยู่ในหลุมเพราะเสียงของพระองค์ที่คุ้นเคยเมื่อพระองค์เรียกชื่อของเธอ (ยอห์น 20:14-16) สาวกสองคนที่หมู่บ้านเอมมาอูส จำพระองค์ได้แน่นอนเพราะท่าทางต่างๆ ที่คุ้นเคย เมื่อเขาสังเกตเห็นวิธีที่แขกของเขา (พระเยซู) ทรงหยิบขนมปัง ขอพระพรและทรงหักขนมปังส่งให้เขา สาวกทั้งสองจึงจำพระองค์ได้จากท่าทางของพระองค์ (ลูกา 24:13-35)

การได้พบทำให้เรารู้สึกขนลุกขนพองอย่างแน่นอน เราจะได้ “พบหน้ากัน” ใหม่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันในสวรรค์ ลองจินตนาการถึงความปิติยินดีที่จำหน่ายคู่สมรสของท่านได้โดยเฉพาะรอยยิ้มที่ไม่เหมือนใคร หรือการจำเสียงที่คุ้นเคยของลูกน้อยที่ท่านกล่อมนอนในอดีตนานมาแล้ว หรือท่าทางที่น่ารักของเพื่อนบางคนที่ท่านรัก เราจะมีความเป็นนิรันดร์คอยผูกมัดสิ่งมีค่าที่สุดของชีวิตให้แนบแน่นยิ่งขึ้น และพัฒนามิตรภาพที่สนิทสนมนั้นให้เป็นบุคลิกภาพที่น่าหลงใหลที่สุดในจักรวาล

# พบแล้ว

## 3. เราจะทำอะไรในสวรรค์?

เรามีกิจกรรมที่ทำมากมายบนสวรรค์ ลองออกแบบบ้านในฝันของท่านว่าจะมีหน้าตาอย่างไร?

*“เพราะเหตุเกิด เราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่...เราสร้างเยรูซาเล็มให้เป็นที่เปรมปรีดิ์ และชนชาติของเมื่องนั้นให้เป็นความชื่นบาน...เขาจะสร้างบ้านและเข้าอาศัยอยู่ในนั้น เขาจะปลูกสวนองุ่นและกินผลของมัน เขาจะไม่สร้างและคนอื่นเข้าอาศัยอยู่ เขาจะไม่ปลูกและคนอื่นกิน... และผู้เลือกสรรของเราจะใช้ผลงานนำมือของเขานาน” อิสยาห์ 65:17-22*

พระเยซูทรงเตรียมบ้านส่วนตัวให้เราในนครบริสุทธิเยรูซาเล็มใหม่ (ยอห์น 14:1-3 วิวรรณ์ 21) พระธรรมเหล่านี้แนะนำให้เราออกแบบและสร้างบ้านหลังอื่นๆ ด้วย อาจเป็นบ้านพักตากอากาศที่สวยงาม ตกแต่งลานสนามด้วยสวนไม้ดอกจริง หลากชนิดอย่างสมบูรณ์ในสวรรค์ มีใครทราบบ้างว่าวิทยาการขั้นสูงแบบไหนที่จะเกิดขึ้นในนครบริสุทธิซึ่งเป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่ล้ำยุคอย่างสมบูรณ์แบบของพระเจ้า? การค้นพบต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันของเรา และมหากาพย์โอดิสซีย์ของกรีกเกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศ จะกลายเป็นละครของเด็กที่ทันทีเมื่อเราเริ่มสำรวจ “พระนิเวศของพระบิดา” ของเรา

ท่านรักความสวยงามของน้ำตก ฟังเสียงน้ำสาดซ่า ดูทุ่งหญ้าริมน้ำที่พริ้วไหวตามลมอย่างสงบ ป่าฝนซุกและมรดกดอกไม้ที่งดงามตระการตาไหม?

*“เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเสด็จลงมา...พระองค์จะทรงทำถิ่นทุรกันดารของเธอเหมือนสวนเอเดน และทะเลทรายของเธอเหมือนอุทยานของพระเจ้า จะพบความชื่นบานและความยินดีในเธอทั้งการไถ่บาปและเสียงเพลง” อิสยาห์ 51:3*

พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นสวนเอเดนอันบริสุทธิ ไม่มีหยดน้ำมัน ควันหรือสภาวะแห่งแล้ง มีแต่ทะเลสาบใสเหมือนแก้ว ต้นไม้ใหญ่ส่งดังตระหังงาน ภูเขาที่ยังไม่ถูกระเบิดทำลาย

ไม่เพียงแต่ความงดงามในโลกเท่านั้น แต่เป็นความสามารถของเราในการสัมผัสบรรยากาศเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ด้วย เหมือนกับวันแรกที่ออกไปสัมผัสบรรยากาศนอกบ้านหลังจากที่นอนป่วยหนักบนเตียงมานาน และครั้งแรกที่“ยี่สิบนาที่แห่งความเป็นจริง” ได้สาธยายให้เห็นคือความเป็นนิรันดร์ซึ่งงดงามอย่างน่าอัศจรรย์เหลือเกิน ท่านชื่นชอบอะไรใหม่ๆ เหล่านี้ไหม? เช่น การเรียนรู้ การสร้าง

“ที่นั่น จิตใจของบรรดาผู้มีชีวิตเป็นอมตะจะมุ่งความสนใจไปที่ความมหัศจรรย์ของการเนรมิตสร้าง ความลึกลับของการไถ่รอดด้วยความรักด้วยความชื่นชมยินดีอย่างไม่มีสิ้นสุด.....ความสามารถทั้งด้านร่างกายและจิตใจทุกด้าน จะได้รับการพัฒนา ความสามารถทุกด้าน เพิ่มพูนมากขึ้น จิตใจและกำลังไม่เหน็ดเหนื่อยหรือเมื่อยล้าในการมุ่งมั่น

ศึกษาหาความรู้ ที่นั่น มีแผนงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่รออยู่ข้างหน้า ทำให้เกิดความสามารถที่จะไปถึงจุดหมายสูงสุด เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ สำเร็จสมใจปรารถนา และยิ่งไปกว่านั้นสิ่งใหม่ๆ ที่ยากกว่า ทำทลายความสามารถในการพิชิต มีความชื่นชมความมหัศจรรย์ใหม่ๆ หยั่งรู้ความเข้าใจในความจริงใหม่ๆ มีสิ่งใหม่เรียกร้องให้ใช้พลังอำนาจจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ บรรดาสิ่งที่ทรงคุณค่าแห่งจักรวาลอันมหาศาลจะเปิดออกแก่บรรดาคนที่พระเจ้าได้ไถ่ไว้ได้ศึกษา” สงครามแห่งประวัติศาสตร์ โดยเอลเลน จี ไวท์, หน้า 677

## 4. ความชั่วจะคุกคามสวรรค์อีกหรือไม่?

*“ไม่มีสิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือคนใดที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียน หรือประพฤติการหลอกลวงจะเข้าไปในนครนั้นได้ นอกจากพวกที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดกเท่านั้น” วิวรรณ์ 21:27*

องค์พระเยซูกำลังกำจัดบาป และผลอันชั่วร้ายของบาปอย่างสมบูรณ์ บาปจะไม่เกิดขึ้นมาอีก เมื่อพระองค์“เสด็จมาปรากฏขึ้น เราจะเป็นอย่างพระองค์” (1 ยอห์น 3:2) เราจะปฏิบัติตามข่าวประเสริฐที่ล้ำเลิศแทนที่การฆ่า ขโมย โทก หรือข่มขืน

*“พระเจ้าจะทรงเข็ดน้ำตาทุกๆ หยดจากตาของเขา ทั้งหลายและความตายจะไม่อีกต่อไป ความโศกเศร้า การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่อีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้ว” วิวรรณ์ 21:4*

พระเจ้าจะทรงกำจัดความบาปและผลที่น่ากลัวของบาปให้หมดสิ้นไปอย่างถาวร ในสวรรค์ดินแดนแห่งความหนุ่มสาวชั่วนิรันดร์ที่ไถ่ไว้เป็น “อมตะ” (1 โครินธ์ 15:53) ไม่มีผู้อยู่อาศัยคนใดที่ยังคงทรมานจากความชรา

สวรรค์ไม่เพียงแต่จะทำลายผลของบาป สวรรค์ยังช่วยให้เกิดผลตรงข้ามด้วย ลองนึกภาพดูว่าถ้าคนเหล่านั้นต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความพิการตลอดไป ชีวิตจะเป็นอย่างไร

*“แล้วนัยน์ตาของคนตาบอดจะเปิดออก แล้วหูของคนหูหนวกจะเบิก แล้วคนง่อยจะกระโดดได้อย่างกว้าง แล้วลิ้นของคนใบ้จะร้องเพลงด้วยความชื่นบาน” อิสยาห์ 35:5, 6*

## 5. ในสวรรค์มีอะไรน่าตื่นตะลึงที่สุด?

ลองนึกภาพการได้อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าแห่งจักรวาล

*“นี่แน่ะ ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว และพระองค์จะประทับ กับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา” วิวรรณ์ 21:3*

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงสัญญาว่าจะเป็นมิตรและเป็นครูของเรา ช่างมีความสุขอะไรเช่นนี้ที่ได้นั่งอยู่แทบพระบาทของพระองค์ ลองคิดดูว่าถ้านักดนตรีได้อยู่กับนักแต่ง

เพลงผู้เลื่องชื่อของโลกอย่างบีโทเฟนหรือโมสาร์ทเขาจะทำอะไร ลองนึกภาพนักฟิสิกส์จะรู้สึกดีใจมากเพียงใดที่ได้มีโอกาสนั่งอยู่กับนักฟิสิกส์ชื่อกระฉ่อนโลกอย่างอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ หรือมีความหมายมากเพียงใดสำหรับจิตรกรที่ได้พูดคุยกับจิตรกรผู้มีชื่อเสียงของโลกอย่างไมเคิลแองเจโลหรือเรมแบรนต์

ผู้ได้รับการไถ่บาปแล้วจะมีอภิสิทธิ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สนทนาพูดคุยกับนักแต่งเพลง นักวิทยาศาสตร์และศิลปินทั้งหมด พวกเขาจะสนิทสนมกับพระองค์ผู้ผู้มั่งคั่งและใจที่ยิ่งใหญ่ ลึกซึ้งที่สุดในจักรวาลและความสัมพันธ์อันล้ำลึกนี้จะมีอย่างท่วมท้น นำไปสู่การนมัสการพระองค์

*“ทุกวันขึ้นค่ำ และทุกวันสะบาโต มนุษย์ทั้งสิ้นจะมานมัสการต่อเรา” พระเจ้าตรัสไว้ อิสยาห์ 66:23*

ที่ใจกลางแผ่นดินสวรรค์มีบัลลังก์สีขาวอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตั้งอยู่ มีรั้วมรกตล้อมรอบ พระพักตร์ของพระองค์ส่องประกายเหมือนรัศมีของดวงอาทิตย์ เบื้องล่างพระบาทพระองค์เป็นทะเลแก้วใสรอบทิศทาง บนพื้นผิวทะเลใสนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระสิริขององค์พระเจ้า ผู้ที่ได้รับการไถ่บาปต่างชุมนุมพร้อมกันเพื่อยกย่องสรรเสริญพระองค์ด้วยความยินดีปรีดา

*“ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่แล้วจะกลับมา พวกเขาจะเดินร้องเพลงเข้าเมืองศิโยน มีความสุขนิรันดรเป็นมงกุฎประดับศีรษะพวกเขา พวกเขาเปรมปรีดีและชื่นชมยินดีอย่างเต็มล้น ความทุกข์โศกและการถอนใจจะสูญสิ้นไป” อิสยาห์ 35:10 (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย 2007)*

นี่คือพระผู้เป็นเจ้าองค์หนึ่งผู้ทรงกระทำความดีอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ด้วยความซื่อสัตย์ อดทน ด้วยพระเมตตาการุณาของพระองค์ที่ไม่มีสิ้นสุด และยื่นหยัดตลอดไป สรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

## 6. ท่านต้องอยู่ที่นั่น

พระเยซูทรงเฝ้ารอที่จะพบท่านต่อหน้า นี่เป็นการตอบคำถามว่าทำไมพระองค์ทรงเต็มพระทัยช่วยท่านให้รอดจากบาปด้วยต้นทุนที่แสนแพงขนาดนั้น ท่านควรตัดสินใจรับผลประโยชน์จากของประทานนี้ ควรยึดมั่นรับเอาพระคริสต์ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดบาปของท่าน ท่านต้องการได้รับการอภัยจากไม้งางเขนเพราะ

*“ไม่มีสิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือคนใดที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียน หรือประพฤติกเล็ดลอดจะเข้าไปในนคร (เยรูซาเล็มใหม่) นั่นได้ นอกจากพวกที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดกเท่านั้น” วิวรณ์ 21:27*

พระเยซูทรงช่วยเรา จากบาป ไม่ใช่ในบาป เราต้องเข้าหาพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ในตัวเราซึ่งจะแยกเราออกจากมลทินและไร้ศีลธรรม พระเยซูทรงเป็นรหัสผ่านของเราในการเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆ นี้ ในใจของท่านสามารถมีอาณาจักรแห่งนี้เริ่มตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป เมื่อพระคริสต์ทรงช่วยเราให้พ้นบาป พระองค์ทรงสร้างสวรรค์เล็กๆ ในใจเรา พระองค์ทรงขจัดความกังวล ความโกรธ ความอยาก ความกลัว และความผิดที่คอยสร้างความทุกข์แก่เรา ความหวังเรื่องราวของสวรรค์ไม่ใช่การหนีปัญหาชีวิต แต่ช่วยเราให้สร้างสวรรค์บนโลกนี้ให้มากขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการสำรวจที่ชี้ให้เห็นว่า “บรรดาคนที่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายมีชีวิตที่มีความสุขมากกว่า และมีความรับผิดชอบต่อกันอื่นมากกว่าคนที่ไม่เชื่อ”

เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นต่อชีวิตของท่านมากไปกว่าการเชื่อมั่นและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ขอให้ฟังเปโตรอธิบายผลกระทบของความเชื่อที่ยังคงมีอยู่นั้นว่าเป็นอย่างไร

*“พระองค์ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็น แต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์ แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดี ด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนา เพราะได้รับความรอดแห่งวิญญานจิตอันเป็นผลจากความเชื่อของพวกท่าน” 1 เปโตร 1:8, 9*

ทั้งหมดนี้รวมถึงในสวรรค์ด้วย ท่านเคยค้นพบชีวิตบริบูรณ์แบบนี้ที่พระคริสต์ทรงปรารถนามอบให้ท่านไหม?

ขอโปรดอย่าหันหน้าไปจากคำเชื่อเชิญด้วยพระกรุณาของพระองค์

*“พระวิญญาน (ที่บริสุทธิ์) และเจ้าสาวกล่าวว่า “เชิญเสด็จมาเถิด!” และให้คนที่ได้ยินกล่าวว่า “เชิญเสด็จมาเถิด!” คนที่กระหายเชิญเข้ามา ใครที่มีใจปรารถนา จงมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย” วิวรณ์ 22:17*

ในเวลานี้ พระเยซูทรงสถิตอยู่กับท่าน พระองค์ทรงสนทนากับจิตใจท่านผ่านทางข้อความเหล่านี้ พระองค์ทรงเชื่อเชิญท่าน “มาเถิด มาเถิด มาเถิด” พระองค์ทรงประสงค์อย่างแรงกล้า และด้วยความมุ่งมั่นเพื่อท่าน หากท่านยังไม่ตัดสินใจรับพระองค์ ขณะนี้เป็นโอกาสดีที่สุดที่ท่านจะทบทวนคำเชิญของพระองค์

ทำไมท่านไม่ทูลพระองค์ว่า ท่านยอมรับของประทานที่ประทานให้ ด้วยพระกรุณาคุณของพระองค์และจะมีชีวิตนิรันดรร่วมกับพระองค์? ทูลพระองค์ว่าท่านรักพระองค์ ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อท่านทั้งหมดและสิ่งที่พระองค์กำลังวางแผน เพื่อท่าน หากมีบางสิ่งบางอย่างทำให้ท่านลำบากใจระหว่างท่านกับพระเจ้า โปรดวิงวอนทูลขอให้พระองค์ช่วยท่านให้เบาใจในเรื่องนั้น วันนี้ ขณะที่ท่านได้ยินพระสุรเสียง ของพระองค์ ขณะที่จิตใจของท่านยังตอบสนองอยู่นั้น โปรดมอบตัวท่านให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้าจนหมดสิ้น โปรดก้มศีรษะของท่าน และกล่าวว่า *“พระเยซูคริสต์เจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เข้ามาหาพระองค์และขอมอบทุกสิ่งทุกอย่างของ ข้าพระองค์แก่พระองค์ ข้าพระองค์จะเป็นของพระองค์ตลอดไป”*

## บทที่ 9 บ้านของท่านในสวรรค์

อ่านบทเรียน พบแล้ว บทที่ 9 จากนั้นตอบคำถามในบทสอบถามนี้และส่งไปยัง

โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณีย์วิถีแห่งชีวิต

ตู้ ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110

จงตอบคำถามต่อไปนี้ ท่านสามารถย้อนกลับไปอ่านบทเรียน **พบแล้ว** เพื่อค้นหาคำตอบที่ถูกต้อง การค้นหาคำตอบจะช่วยทำให้ท่านจดจำเนื้อหา ตัวเลขด้านซ้ายของแต่ละตอน ตรงกับตัวเลขในบทเรียน **พบแล้ว** เพื่อช่วยค้นหาคำตอบของบทที่ 9

อ่านบทเรียน **พบแล้ว** บทที่ 9 สังเกตตัวเลขซ้ายมือตรงกับหัวข้อในบทเรียน จากนั้นให้ทำเครื่องหมายวงกลม **O** คำตอบ “**ถ** - ถูก” หรือ “**ผ** - ผิด”

5. 6. ถ. ผ. ถ้าพระเจ้าทรงสามารถชี้นำความเป็นไปของประเทศต่างๆ ได้ พระองค์ก็สามารถนำพาชีวิต
1. ถ. ผ. ขณะนี้พระเยซูกำลังเตรียมบ้านไว้ให้เราในสวรรค์เป็นสถานที่จริง
- ถ. ผ. เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สอง พระองค์จะทรงนำเรากลับไปสวรรค์
- ถ. ผ. ในที่สุดแล้ว บรรดาผู้ที่ได้รับความรอดจะเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ โลกที่ถูกสร้างใหม่ทั้งหมด
2. ถ. ผ. เราจะมีร่างกายจริงในสวรรค์ เหมือนกับร่างกายของพระคริสต์เมื่อทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย
- ถ. ผ. หลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พระองค์ไม่มีกายจริง
- ถ. ผ. หลังจากการเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ผู้เชื่อพระเยซูต่างจำรูปร่างหน้าตา เสียง และกิริยาท่าทางของพระองค์ได้ดี
- ถ. ผ. ในสวรรค์ เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับครอบครัวและมิตรสหาย

จงทำเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับคนที่ได้รับความรอดจะทำในสวรรค์ตามที่กล่าวไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์

3. \_\_\_ สร้างบ้าน
- \_\_\_ ปลุกสรวงนุ่น
- \_\_\_ กินอาหารที่เป็นของจริง
- \_\_\_ ชื่นชมกับชีวิต
- \_\_\_ ฆ่าสัตว์เพื่อกินเนื้อ
- \_\_\_ ชื่นชมกับความมั่งคั่ง
- \_\_\_ อาศัยอยู่ในทะเลทรายอันแห้งแล้ง
- \_\_\_ ได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ

จงทำเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่เป็นจริงที่บอกเกี่ยวกับสวรรค์ว่าเป็นอย่างไร

4. \_\_\_ ไม่มีความบาป
- \_\_\_ ไม่มีความทุกข์ยาก
- \_\_\_ ไม่มีความเจ็บป่วย
- \_\_\_ เจ็บไข้บ้างเป็นครั้งคราว
5. \_\_\_ นมัสการที่พระบัลลังก์ของพระเจ้า
- \_\_\_ พระเยซูทรงเป็นมิตรใกล้ชิดของเรา
- \_\_\_ ร้องเพลงด้วยความอบอุ่นใจ
- \_\_\_ มีความบริสุทธิ์อย่างจำกัด

6. อ่านตอนที่ 6 ของบทเรียนบทที่ 9 จากนั้นตอบคำถามชวนคิด ท่านปรารถนาจะทูลให้พระคริสต์เข้ามาในชีวิต เพื่อจะได้มีประสบการณ์สวรรค์ในจิตใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้ และพร้อมไหมที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านที่พระเยซูกำลังเตรียมไว้ในสวรรค์?